

สคค.

ส่ง : กอศ.

รับที่ : ธ6425/66

30 มิ.ย. 2566 เวลา 13.20 น.



ที่ กต ๑๑๐๓/๔๙๘

กอศ. รับที่ 14
วันที่ 30 มิ.ย. 2566
เวลา 14.00 น

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง สาธารณรัฐนิการากัวขอเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๒๙๓๔๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๑๐๒๑๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐนิการากัว ที่ Tailandia-3-5-23 ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติ อนุมัติรัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และ (๒) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ อนุมัติรัฐบาล สาธารณรัฐนิการากัวเสนอขอแต่งตั้ง นายโรดริโก โกอโรเนล คินลอก (Rodrigo Coronel Kinloch) ให้ดำรง ตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ความแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่อง สาธารณรัฐนิการากัวขอเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้ง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เดิมรัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเคยมอบหมายให้ (๑) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ นิการากัวประจำสาธารณรัฐอินเดีย (๒) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี และ (๓) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยในช่วงระหว่างปี ๒๕๓๒ - ๒๕๖๓ ต่อมา รัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัว ประจำสาธารณรัฐเกาหลีมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐ นิการากัวเสนอขอแต่งตั้ง นายโรดริโก โกอโรเนล คินลอก ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และราชอาณาจักร ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว อย่างไรก็ตาม นายโรดริโก โกอโรเนล คินลอก ได้พ้นจากหน้าที่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ

นิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยยังไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีย่านางเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๑.๓ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐนิการากัว และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐนิการากัวมีหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสานต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี มีนัยสำคัญเชิงนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จะมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ดังนั้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

นายโรดริโก โกอโรเนล คินลอก เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีย่านางเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีย่านางเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโซล พ้นจากหน้าที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยยังไม่ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีย่านางเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ และรัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวประสงค์จะส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้มีพลวัตที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและราบรื่น

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ข้อมูลภาพรวมสาธารณรัฐนิการากัว

สาธารณรัฐนิการากัวตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลาง มีพื้นที่ ๑๒๐,๒๕๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๖.๗ ล้านคน ร้อยละ ๘๔ นับถือศาสนาคริสต์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ เกษตรกรรมและประมง โดยมีขนาดเศรษฐกิจมูลค่า ๑.๕๗ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลาง นอกจากนี้ สาธารณรัฐนิการากัวเป็นสมาชิกระบบการรวมกลุ่มในอเมริกากลาง (Central American Integration System: SICA) ซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรรวมกันประมาณ ๖๐ ล้านคน

๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐนิการากัว

๔.๒.๑ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐนิการากัวดำเนินมาอย่างราบรื่นนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ (ครบรอบ ๔๘ ปีในปี ๒๕๖๖) ที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันค่อนข้างจำกัดและยังไม่มีการจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยรัฐบาลราชอาณาจักรไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐนิการากัว และแต่งตั้งให้ นายจักร จามิกรณ์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานคร

๔.๒.๒ เศรษฐกิจ ในปี ๒๕๖๕ สาธารณรัฐนิการากัวเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๒๒ ของประเทศไทย ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และมีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม ๓๒.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยส่งออกมูลค่า ๒๙.๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้ามูลค่า ๓.๑๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และฝ่ายไทย ได้ดุลการค้าประมาณ ๒๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ มีการลงทุนของฝ่ายไทยในสาขาพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐนิการากัว แต่ยังไม่มีการลงทุนของฝ่ายนิการากัวในประเทศไทย

๔.๒.๓ ความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ สาธารณรัฐนิการากัว ผ่านโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses: AITC) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ มีชาวนิการากัวเข้าร่วมโครงการ AITC จำนวน ๑๖ คน โดยเฉพาะในสาขาสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๒.๔ ความร่วมมือพหุภาคี ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือพหุภาคีที่สร้างสรรค์ และสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบองค์การสหประชาชาติ เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกา (Forum for East Asia - Latin America Cooperation: FEALAC) และกลุ่มประเทศ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM)

๔.๓ กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการขอเปลี่ยนแปลงเขตอาณา ให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่นมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี โดยคำนึงว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น เคยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวให้มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยมาก่อน จึงมีประสบการณ์ ในการประสานงานกับฝ่ายไทย การเปลี่ยนแปลงเขตอาณาดังกล่าวจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์ ระหว่างสองประเทศให้มีพลวัตที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและราบรื่น และเป็นช่องทางในการขยายความร่วมมือทวิภาคี ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี จะส่งผลดีต่อการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐนิการากัวให้มีความต่อเนื่อง

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ไม่มี

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๙. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัว เสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลีมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย โดยอนุมัติให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลีมีเขตอาณาครอบคลุม ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัว เสนอขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลีมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย และแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย (นายโรดริโก

โกโรเนล คินลอก) โดยอนุมัติการเสนอขอแต่งตั้ง นายโรดริโก โกโรเนล คินลอก ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
เขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย
แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำสาธารณรัฐเกาหลี โดยหากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ตามที่เสนอแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งรัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวว่า ฝ่ายไทยไม่ขัดข้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงเขตอาณา เพื่อดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ (agrément)
การเสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย
โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

กองลาตินอเมริกา

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๒๙ (ประกาศรี ๐๘๕ ๐๕๕ ๑๙๑๑)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prapasri.c@mfa.go.th